
 
ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนามะเขือ 

สมัยประชุมสามัญท่ี ๔ ครั้งท่ี ๒ 
วันท่ี  ๒๔  ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.   

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลนามะเขือ 
…………………………………………………………………….………… 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑      ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายลพิน  การรักษ์     กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งสมาชิกสภาเทศบาลลาประชุม ดังนี้ 
ประธานสภาฯ              ๑. นายจรูญ  ณ สาโรจ์     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนามะเขือ เขต ๑ ลากิจ 
   ๒. นายรักสินธ์  เขาเขจร   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนามะเขือ เขต ๑ ลาป่วย 
ระเบียบวาระท่ี  ๒      เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
ที่ประชุม มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี ๓      เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญปลัดเทศบาลแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ 
(ประธานสภาฯ )         
นายยุคชัย  ไชยค ามี   ขอแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังนี้ 

(ปลัดเทศบาลและ      ๑. สรุปผลรายรับ - รายจ่าย งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ 

เลขานุการสภาฯ)          ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

                หมวดรายรับ          ประมาณการ  รายรับจริง 
                  ๑. ภาษีอากร             270,000  254,698.78 
                  ๒. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต        171,500              108,413.85 
                  ๓. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  315,000               210,591 
                  ๔. รายได้เบ็ดเตล็ด             115,000               174,292 
                  ๕. รายได้จากทรัพย์สิน          80,000                 86,661.88 
                  ๖. รัฐบาลจัดสรรให้         17,324,000         20,741,809.73 
                  ๗. เงินอุดหนุนทั่วไป        27,624,500            23,602,329 
                  ๘. เงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ     0            10,903,913.75 
                                    รวมรายรับ                              45,900,000           56,082,709.99  
 

                หมวดรายจ่าย          ประมาณการ  รายรับจริง 
                  1. งบกลาง   13,767,389          12,991,415.67 
                  2. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                   2,624,640               2,624,640 
                  3. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  15,047,850            14,482,790 
                  ๔. ค่าตอบแทน              715,025                 614,375 
                  ๕. ค่าใช้สอย                                      4,159,846              3,799,143.92 
                  ๖. ค่าวัสดุ           2,828,450              2,621,744.50 
                  ๗. ค่าสาธารณูปโภค              979,700                893,446.02 
                                ๘. ค่าครุภัณฑ์              979,100                 932,950 
                                ๙. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          2,489,000             13,362,713.75 
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                              ๑๐. รายจ่ายอ่ืน                  ๕,000                           0 
                              ๑๑. เงินอุดหนุน           2,๓04,000             2,204,200 
                                    รวมรายจ่าย                              45,900,000          54,527,418.86 
                        รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง  1,555,291.13  บาท 
                 ในปีงบประมาณนี้เทศบาลได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ                 
                        10,903,913.75 บาท จึงท าให้งบประมาณรายรับเพ่ิมขึ้นมากซ่ึงสูงกว่ารายจ่าย 1,555,291.13  
                        บาท ถือว่าสถานะการเงินการคลังของเทศบาลอยู่ในเกณฑ์ที่ ดี ขอให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณา  
                        รายละเอียดในเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว  
             ๒.  สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
                  ขอเชิญประธานสภาเทศบาลเรียนเชิญ นายกเทศมนตรีสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 
                        งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ต่อไป 
นายลพิน  การรักษ์   ขอเชิญนายกเทศมนตรีสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
(ประธานสภาฯ )         
นางสมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์  ตามที่ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 2562 และได้ด าเนินการตาม       

นายกเทศมนตรี       เทศบัญญัติที่ผ่าน ขอสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้ 

            โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 96 โครงการ งบประมาณ 21,148,100  
                         บาท จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 26 โครงการ งบประมาณ 2,742,000 บาท 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 40,000 บาท 
3. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ  

255,000 บาท 
4. การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพคนและสังคม จ านวน 48 โครงการ งบประมาณ 16,855,100 

บาท 
5. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 5 โครงการ งบประมาณ 

145,00 บาท 
6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จ านวน 13 โครงการ งบประมาณ 1,111,000 บาท 

       เทศบาลได้เบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมด รวม 70 โครงการ จ านวนเงิน 18,015,290 บาท จ าแนก 
                  ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
          ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 24 โครงการ งบประมาณ 2,363,900 บาท 
              ๒. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ   
                                240,000 บาท 
          ๓. การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพคนและสังคม จ านวน 33 โครงการ งบประมาณ  
                                14,916,241.16 บาท 

๔. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ  
82,130 บาท 

              ๖.  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จ านวน 9 โครงการ งบประมาณ 413,019  บาท 
              รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณขอให้สมาชิกได้พิจารณาตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว  
                      จากงบประมาณในเทศบัญญัติ เทศบาลได้ใช้งบประมาณในส่วนของงบกลาง เงินส ารองจ่ายแก้ไขปัญหา 
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                      ความเดือดร้อนของประชาชนในการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ช ารุดเสียหาย จ านวน ๑๐ โครงการ  
                    งบประมาณ จ านวน 238,695 บาท และเทศบาลยังได้รับงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ  
                     ๖,214,000 บาท ใช้ไป 5,903,914 บาท ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และมีโครงการที่ขอจ่าย 
       ขาดเงินสะสม 8 โครงการในการประชุมวิสามัญครั้งที่แล้ว ดังรายละเอียดที่แจกให้สมาชิกแล้ว ขอแจ้ง 
                     สมาชิกว่างบประมาณที่เทศบาลได้รับจัดสรรในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยทั้งหมด 24 โครงการ  
                     งบประมาณ 14,767,000 บาท ได้รับอนุมัติและจัดท าไปแล้ว 10 โครงการ งบประมาณ 8,288,000  
                     บาท โครงการที่ท าไปแล้ว เช่น ขุดลอกล าห้วยยาง หมู่ 7 , ขุดลอกล าห้วยยาง หมู่ 9 ,ขุดลอกห้วยมะเขือ  
                     หมู่ 2 ,ขุดลอกล าห้วยลาดค้อ หมู่ 4 ,ขุดลอกล าห้วยแข้ หมู่ 3 ,ขุดลอกล าห้วยขม้ิน หมู่ 6 ,ขุดลอกหนอง 
                     ป่าต้ิว หมู่ 6, ขุดลอกหนองโรงเรียน หมู่ 3 ขุดลอกหนองสาธารณะบ้านโนนอุดม หมู่ 10 และขุดลอก 
                     หนองขม้ิน หมู่ 6 เหลืออีก 14 โครงการยังต้องรออนุมัติงบประมาณ จะเห็นได้ว่าอ าเภอสหัสขันธ์ได้รับ 
                     งบประมาณงบภัยแล้งมากที่สุดในจังหวัดกาฬสินธุ์ ต าบลนามะเขือได้รับงบประมาณมากที่สุดในอ าเภอ 
                     สหัสขันธ ์ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลและผู้น าชุมชนทุกท่านที่ได้น าเสนอโครงการและชี้จุดเข้ามา  
                     ให้กองช่างได้ประมาณราคาส่งขอรับงบประมาณ ส่วนงบประมาณที่ยังล่าช้าคืองบประมาณ ๕ ล้านบาท  
                     ที่เทศบาลต าบลนามะเขือคือ 1 ใน 3 ของเทศบาลที่สามารถกันเงินได้ทันในวันที่ 30 กันยายน 2562  

     ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2562 โครงการส่วนใหญ่จะแก้ไขปัญหาถนนช ารุดเสียหายที่เกิดจากพายุโพดุล 
     เบื้องต้นเทศบาลได้ของบประมาณจากส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยจะ 
     ท าให้เหมือนเดิม เช่น ถนนดินที่มีท่อขาดช ารุดก็จะซ่อมแซมให้เหมือนเดิม แต่เม่ือมีงบประมาณ ๕ ล้าน 
     บาท ที่รัฐบาลจัดสรรให้ เทศบาลจึงได้ขอระงับการของบประมาณจากส านักงานป้องกันและบรรเทา    
     สาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือจะได้ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมหรือบ็อกคอนเวิสท าให้แก้ปัญหาน้ าท่วม  
     น้ าหลากได้ถาวร รายละเอียดโครงการของบประมาณ ๕ ล้าน อยู่ในเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว ขณะนี้ 
     งบประมาณ ๕ ล้าน เกิดการล่าช้าเนื่องจากต้องรออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมกับอ าเภออ่ืน ๆ  
     เช่น อ าเภอยางตลาดที่โครงการยังมีปัญหา ส่วนถนนลาดยางที่ขรุขระสายจากหน้าภูปอมาถึงบ้านโพนค า 
     พุทธคีรีนั้นเทศบาลได้ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และได้รับ 
     ค ายืนยันแล้วว่างบประมาณมีแล้วแต่ติดปัญหาผู้รับจ้างเดิมที่ท าถนนไม่มีคุณภาพ ท าให้เกิดปัญหา 
     ร้องเรียนให้สิ้นสุดลงจะเร่งมาซ่อมแซมให้ ขอเชิญประธานสภาเทศบาลได้ให้สมาชิกได้อภิปรายสรุปผล 
     การด าเนินงานประจ าปี  

นายลพิน  การรักษ์    ขอเชิญสมาชิกอภิปรายซักถามข้อสงสัย 
(ประธานสภาฯ )     
ที่ประชุม        ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔      เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

- ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๕      เรื่องอ่ืนๆ 
นายลพิน  การรักษ์    ขอเชิญนายกเทศมนตรีแจ้งเรื่องอ่ืนๆ   
(ประธานสภาฯ )     
นางสมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์ ขอประชาสัมพันธ์ในวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2562 จะมีการจัดกีฬาเยาวชนและ 
(นายกเทศมนตรี)  ประชาชนต าบลนามะเขือ จะมีพิธีเปิดในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ได้จัดสรรงบประมาณให้แต่ละ 

       หมู่บ้านในการจัดกิจกรรมน านักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันหมู่บ้านละ 6,000 บาท ได้เชิญนายกองค์การ  
       บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด และในวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ได้ต้ังต้น 
       ผ้าป่าไปสมทบทุนที่โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยาเพ่ือจัดซ้ือกล้องวงจรปิดส าหรับติดที่ทางเข้าหมู่บ้าน  
       และชิฟส าหรับฝังที่ต้นพะยูง สาเหตุเพราะมีโจรมาขโมยต้นพะยูงที่โรงเรียนซ่ึงแต่ก่อนมี 36 ต้น ตอนนี้  
 



-๔- 
 
       เหลือ 32 ต้น  โรงเรียนโคกเจริญค าน้ าแซบวิทยามีอยู่ 9 ต้น ถูกขโมยไปแล้ว 2 ต้น โรงเรียนโป่งเชือก 
       ศึกษาสถานก็โดนขโมยเหมือนกัน เทศบาลก็ช่วยกันโดยท าผ้าป่าขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมงานและ 
       เทศบาลได้ต้ังต้นดอกเงินร่วมสมทบทุนซ่ึงในเวลากลางคืนมีร าวงย้อนยุคด้วย  

นายลพิน  การรักษ์   ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดชี้แจงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
(ประธานสภาฯ )     
นางสาวนงเยาว์  ทวาศรี ขอชี้แจงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อซ่ึงเป็นนโยบายของรัฐบาลในการบูรณา - 
(หัวหน้าส านักปลัด)  การฐานข้อมูล เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลได้มอบ 
                         หมายให้ดิฉันเข้าร่วมประชุมการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารของท้องถิ่นครั้งที่ ท้องถิ่นจังหวัด 
                         กาฬสินธุ์ได้แจ้งเก่ียวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ โดยเริ่มต้ังแต่เดือนมกราคม  
                        2563 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางจะโอนเงินไปให้ผู้รับเบี้ยยังชีพโดยตรงในส่วนของผู้ประสงค์จะรับทาง 
                        ธนาคาร ส่วนผู้ต้องการรับเงินสดกรมบัญชีกลางจะโอนเงินมาที่เทศบาลให้จ่ายเป็นเงินสดเหมือนเดิม  
                        โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินมาในช่วงวันที่ 8 – 10 ของทุกเดือน ซ่ึงปกติเทศบาลจะจ่ายเบี้ยยังชีพ 
                        ในช่วงวันที่ 1 ของทุกเดือน ในเดือนมกราคม 2563 กรมบัญชีกลางจะโอนมาที่เทศบาลเดือนละครั้ง  
                        ในเดือนถัดไปจะโอนมาใหม่ซ่ึงแต่ก่อนจะโอนมาเป็นไตรมาส 3 เดือนต่อครั้ง ส าหรับผู้รับทางบัญชี 
                        ธนาคารจะได้รับโอนในช่วงวันที่ 8 – 10 อาจจะเกิดปัญหาในช่วงเดือนมกราคม ซ่ึงไม่ทราบว่าจะ 
                        กรมบัญชีกลางจะโอนมาช่วงไหน ขอแจ้งท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเบี้ยยังชีพได้ 
                        รับทราบ ถ้าเทศบาลได้รับการโอนงบประมาณมาจะรีบด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้เร็วท่ีสุด เทศบาล 
                        จะท าหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ใหญ่บ้านเพ่ือจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ 
                        ซ่ึงการด าเนินการเป็นนโยบายของรัฐบาลที่น ามาทดลองใช้หากมีปัญหามากอาจจะกลับไปใช้แนวทาง 
                        เดิมก็ได้ 
นายลพิน  การรักษ์   ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม 
(ประธานสภาฯ )    
นางสมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์ ขอชี้แจงเพ่ิมเติมว่าแต่ก่อนรัฐบาลจะโอนงบประมาณจ่ายเบี้ยยังชีพมาให้เทศบาล 3 เดือน 
(นายกเทศมนตรี)  ต่อครั้ง หากยังไม่โอนมาก็สามารถน ายืมเงินสะสมมาส ารองจ่ายได้ แต่ถ้าในกรณีนี้เทศบาลไม่สามารถยืม 
                       เงินสะสมมาใช้ได้เพราะจะผิดระเบียบ ดังนั้นจึงขอแจ้งสมาชิกได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเบี้ยยังชีพได้ 
                      รับทราบ หากวันที่ 1 ยังไม่ได้รับเบี้ยจะมีผู้รับเบี้ยมาสอบถาม 
นายลพิน  การรักษ์   ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายซักถาม 
(ประธานสภาฯ )    
ที่ประชุม        ไม่มี 
นายลพิน  การรักษ์    หากไม่มี ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม ขอปิดการประชุม 
(ประธานสภาฯ )         
         เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 

 
(ลงชื่อ) ยุคชัย  ไชยค ามี       (ลงชื่อ)       ลพิน  การรักษ์   
        (นายยุคชัย  ไชยค ามี)                                 (นายลพิน  การรักษ์) 

            ผู้จดรายงานการประชุม                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  

 
    (ลงชื่อ)  จันที  ทองสวัสด์ิ          (ลงชื่อ) สมเด็จ  เพ็ชร์เสนา               (ลงชื่อ)   พรอ านวย  ไกยะแสง   
           (นางจันที  ทองสวัสด์ิ)                      (นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา)     (นายพรอ านวย  ไกยะแสง) 
     ประธานกรรมการตรวจรายงาน    คณะกรรมการตรวจรายงาน    คณะกรรมการตรวจรายงาน  



 
ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนามะเขือ 

สมัยประชุมสามัญท่ี ๔ ครั้งท่ี ๒ 
วันท่ี  ๒๔  ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.   

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลนามะเขือ 
 
ผู้มาประชุม 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายลพิน  การรักษ์ ประธานสภาเทศบาล ลพิน  การรักษ์  
๒ นายเฮียง  นาทันลิ  รองประธานสภาเทศบาล              เฮียง  นาทันลิ  
๓ นายพรอ านวย  ไกยะแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ พรอ านวย  ไกยะแสง  
๔ นายชูถิ่น  จ าเริญเจือ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ชูถิ่น  จ าเริญเจือ  
๕ นางจันที  ทองสวัสด์ิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ จันที  ทองสวัสด์ิ  
๖ นางสาวนิตยา  ตาวะสี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒            นิตยา  ตาวะสี  
๗ นายบุญจันทร์  ไร่รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ บุญจันทร์  ไร่รัตน์  
๘ นางจิตศรา  ศรีดาแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ จิตศรา  ศรีดาแก้ว  
๙ นายชัยณรงค์  อุทุมทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑     ชัยณรงค์  อุทุมทอง  
๑๐ นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑            สมเด็จ  เพ็ชร์เสนา  
๑๑ นายยุคชัย  ไชยค ามี เลขานุการสภาเทศบาล ยุคชัย  ไชยค ามี  

 
 
ผู้ไม่มาประชุม     ๑. นายจรูญ  ณ สาโรจ์    สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  ลากิจ 
    ๒. นายรักสินธ์  เขาเขจร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  ลาป่วย          
 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางสมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์ นายกเทศมนตรี สมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์  
๒ นายสมชาย  เหล่ามูล รองนายกเทศมนตรี สมชาย  เหล่ามูล  
๓ นางเพชรา  ภูจิตทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี เพชรา  ภูจิตทอง  
๔ นางสาวนงเยาว์  ทวาศรี หัวหน้าส านักปลัด นงเยาว์  ทวาศรี  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


